

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại Công văn số 20/HĐND ngày 29/5/2023 về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 giữa năm 2023, HĐND huyện khóa VII. Ban kinh tế - xã hội đã họp xem xét Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của HĐND huyện và trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023, Ban kinh tế - xã hội trình HĐND huyện một số nội dung như sau:

I. Đánh giá tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

1. Về thu ngân sách

Ban kinh tế - xã hội đánh giá cao công tác điều hành ngân sách của UBND huyện và thống nhất nhận định:

Năm 2023, trước ảnh hưởng của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, tình hình kinh tế của huyện gặp khó khăn, giá một số mặt hàng chủ lực của huyện (như: giá mủ cao su, giá hạt Điều,...) giảm mạnh; khó khăn về tài chính khiến nhiều doanh nghiệp phải giảm quy mô sản xuất, giảm nhân công; nhiều doanh nghiệp đăng ký giải thể, tạm ngừng hoạt động; một số chính sách gia hạn thời gian nộp thuế, chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí của Trung ương... đã tác động lớn đến nguồn thu ngân sách của địa phương.

Nhưng với quyết tâm cao và sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh và của Huyện ủy với kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 136.500 triệu đồng, bằng 44% dự toán tính giao và đạt 39% dự toán của HĐND huyện thông qua đầu năm, giảm 43% so với cùng kỳ. Một số khoản thu đạt kết quả khả quan như: thu từ DNNN địa phương (138%), thu thuế CTN-NQD (55%), thu Phí và lệ phí (63%), thu tiền thuê đất (108%), thu khác ngân sách (67%).

Bên cạnh đó, dưới tác động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, tình hình bất động sản trầm lắng, kinh tế khó khăn nên đã ảnh hưởng lớn đến các

nguồn thu nội địa của địa phương, trong đó có 3 nguồn thu thấp, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022, như: *thu lệ phí trước bạ (30%), thu thuế thu nhập cá nhân (27%), thu tiền sử dụng đất (32%)*.

2. Về chi ngân sách

Ban kinh tế - xã hội nhất trí với báo cáo của UBND huyện và cho rằng công tác điều hành chi ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản bám sát vào dự toán đã được HĐND huyện thông qua. Theo đó, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện 505.794 triệu đồng, bằng 56% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 54% dự toán của HĐND huyện thông qua đầu năm và tăng 8% so với cùng kỳ; nhiều nội dung chi thường xuyên đạt kết quả khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ, như: *chi đầu tư phát triển đạt 75%, tăng 88% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 50%*. Nhìn chung, các nội dung chi ngân sách đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các cấp, các ngành, các đơn vị, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên bộ máy quản lý nhà nước.

II. Về dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Ban kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 với các nội dung sau:

1. Tổng điều chỉnh thu ngân sách năm 2023 từ 350 triệu đồng, giảm xuống còn 333 tỷ đồng (*từ nguồn thu nội địa*), bằng 106% dự toán tỉnh giao, giảm 05% dự toán HĐND huyện thông qua đầu năm. Trong đó: 03/08 khoản giảm thu so với dự toán đầu năm (*giảm thuế thu nhập cá nhân 4.400 triệu đồng, giảm thuế phí, lệ phí 1.000 triệu đồng, giảm thu tiền sử dụng đất 17.000 triệu đồng*); 03/08 khoản thu điều chỉnh tăng so với dự toán đầu năm, gồm: *thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 1.400 triệu đồng, thu tiền cho thuê đất tăng 3.000 triệu đồng, thu khác tăng 1.000 triệu đồng*; 02/08 khoản thu không điều chỉnh so với dự toán đầu năm: *Thuế CTN-NQD và thu lệ phí trước bạ*.

2. Dự toán điều chỉnh chi ngân sách địa phương cơ bản đảm bảo thực hiện các chế độ theo quy định và nhu cầu thực tế để thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Thống nhất với dự toán điều chỉnh chi ngân sách địa phương năm 2023 là 1.578.512 triệu đồng (*tăng 639.604 triệu đồng so với dự toán của HĐND huyện giao đầu năm*). Trong đó: *chi ngân sách cấp huyện là 1.312.129 triệu đồng, chi ngân sách cấp xã là 266.383 triệu đồng*.

III. Về điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

Do tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm dự báo tiếp tục khó khăn trong khi nguồn thu ngân sách theo dự toán HĐND huyện còn khá lớn (61%). Vì vậy, Ban kinh tế - xã hội đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành bằng các giải pháp linh hoạt và quyết tâm chính trị cao hơn nữa để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách điều chỉnh là 333 tỷ đồng. Đồng thời quan tâm một số nội dung sau:

- *Về thu ngân sách*: Tiếp tục chỉ đạo nhiệm vụ thu ngân sách, có giải pháp khai thác nguồn thu phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2023. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các nhiệm vụ thu, nâng cao

trách nhiệm trong việc thực hiện công tác đầu giá quyền sử dụng đất; rà soát và thực hiện tốt biện pháp thu ngân sách từ nguồn tiền sử dụng đất của các dự án để đảm bảo nguồn thanh toán cho các công trình. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh trên địa bàn huyện nhằm thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư. Rà soát khai thác các nguồn thu mới phát sinh như thương mại điện tử, thuế phi nông nghiệp, thuế tài nguyên, thu chuyển giá,...

- *Về chi ngân sách:* cần thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả; đảm bảo chi thường xuyên theo dự toán.

IV. Về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2023

Ban kinh tế - xã hội nhận thấy dự thảo nghị quyết đảm bảo về nội dung, căn cứ pháp lý, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và tình hình thực tế của địa phương. Ban kinh tế - xã hội đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội về tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2023. Ban kinh tế - xã hội kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Bùi Ngọc Hân